

DODจ่อเซ็นMOUพันธมิตร ข้อมูลครบรอย.คืนใบอนุญาต



สุวารินทร์ ก้อนทอง

กับหุ้น - DOD แยมข่าวดีเตรียมเซ็น MOU กับลูกค้าเพิ่มอีก 2 รายเร็วๆ นี้ ส่วนความคืบหน้าใบอนุญาตนำเข้า เมล็ดพันธุ์กุ้งจาก อย. ล่าสุดบริษัทส่งข้อมูลครบถ้วนให้แล้ว คาดภายใน 1-2 สัปดาห์มีลุ้นรับใบอนุญาตคืน เชื่อปีนี้สามารถนำเข้าเมล็ดเพื่อปลูกได้กว่า 60 ไร่

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดีไอที โปโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD และกรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DOD) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการเจรจากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับพันธมิตร → **อ่านต่อหน้า 47**



DOD

(ต่อจากหน้า 3)

อีก 2 ราย เร็วๆ นี้

● เซ็นสัญญาแล้ว

ขณะที่ก่อนหน้านี้ DOD ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท โรจิสติกส์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ในการวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากกุ้ง (หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา) ให้แก่บริษัทร่วมทุนของ KISS และ บริษัท โอ ซุปปิ้ง จำกัด

และเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ทาง DOD ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท เจเคเอ็น เอลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 2 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกุ้ง

อีกทั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 DOD ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท 555 ซุปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี DOD เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชกุ้งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้ CHAYO นำไปเพาะปลูกภายใต้หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพเหมาะสมและมีสัดส่วนสารสำคัญ โดย DOD จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกุ้ง และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วน

ผสมของกุ้ง เพื่อจำหน่ายให้กับ CHAYO ต่อไป

● คืบหน้าใบอนุญาต

สำหรับความคืบหน้าของใบอนุญาต บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จำกัด นำเข้าเมล็ดพันธุ์กุ้งซึ่งนั้น ปัจจุบันได้มีการนำส่งข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ครบถ้วนแล้ว ในเรื่องของการขอโควตานำเข้าในเป็นการทยอยรับเมล็ดพันธุ์ในแต่ละล็อต และจะนำมาให้ใครปลูก ซึ่งบริษัทได้ส่งรายละเอียดชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะใช้เวลาอีก 1-2 สัปดาห์น่าจะได้รับใบอนุญาตคืนตามที่ทาง อย. แจ้งไว้

“ตอนนี้เราอยู่ระหว่างรอ อย.คืนใบอนุญาต ซึ่งเราส่งรายละเอียดไปให้หมดแล้ว ในเรื่องของการขอโควตานำเข้า และนำมาให้ใครปลูก หากได้ใบอนุญาตคืนน่าจะใช้เวลาในการนำเข้าอีกประมาณ 1 เดือน และเราก็จะนำมาให้ผู้ที่ทำคอนแทรคต์ฟาร์มมิ่งกับเราเป็นคนปลูก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายราย โดยคาดว่าจะขอโควตานำเข้าในปีนี้น่าจะสามารถปลูกได้ประมาณ 60 ไร่” นางสาวสุวารินทร์ กล่าว

อนึ่ง บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงรายเดียว ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กุ้งจากต่างประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นการนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมด 10 สายพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกกุ้ง รวมถึงเตรียมยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากกุ้ง